

การประชุมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ไปสู่การปฏิบัติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลสูงเนิน

.....

โดย นายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสูงเนิน ใส่สะอาด ๒๕๖๘” ไม่รับสิ่งของ เช่น งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน และได้ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลสูงเนิน จึงขอให้ส่วนราชการทุกส่วน ทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. รับทราบประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสูงเนิน ใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลสูงเนิน รายละเอียดปรากฏตามประกาศ

๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ และประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่รับทราบ โดยทั่วกัน

๓. สำหรับหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลสูงเนิน ขอให้รายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารที่แนบมาด้วย และให้สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมแบบสรุปรายงานตามนโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ตามห้วงระยะเวลารอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และ รายงานรอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสูงเนิน ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลสูงเนิน



ประกาศเจตนารมย์

"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสูงเนิน ใสสะอาด ๒๕๖๘"

NO  **Gift Policy**
งดรับ งดให้ของขวัญ

"ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในสังกัดเทศบาลตำบลสูงเนิน พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับของขวัญของกำนัล
และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"



NO GIFT POLICY



เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสูงเนิน โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการดำเนินโครงการเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น การปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy โดยนายณัฐกาล สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน ได้จัดประชุมและมอบนโยบายและประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลสูงเนิน ใส่สะอาด และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาเทศบาลตำบลสูงเนินให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

